



HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NỘI DUNG "5 KHÔNG"
TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA "DÂN VẬN KHÉO"

Năm 2022





HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NỘI DUNG "5 KHÔNG" TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA "DẪN VĂN KHÉO" NĂM 2022

KHÔNG TỤ TẬP GÂY RỐI, ẢNH HƯỞNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN NƠI CƯ TRÚ VÀ TRÊN ĐƯỜNG PHỐ



Nắm và chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến tình hình công nhân lao động, dư luận trên các trang mạng xã hội tác động đến đơn vị, nhất là tại các doanh nghiệp có đông công nhân lao động. Chú trọng đánh giá hiệu quả công tác nắm tình hình thời gian qua, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp sát với thực tiễn tình hình KCX, KCN; phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, chính trị nòng cốt trong phát hiện, phòng ngừa, giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh đảm bảo ANCT, TTATXH.

Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền vận động trên không gian mạng xã hội, chú trọng xây dựng nòng cốt nhằm kịp thời thông tin, tổng hợp, nắm bắt và dự báo tình hình; tích cực lan tỏa thông tin tốt; đấu tranh với thông tin xấu, độc hại; tăng cường sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền kịp thời lan tỏa phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc hiệu quả.



Tăng cường nắm tình hình công nhân, người lao động, hoạt động các DN có đông người lao động, kịp thời phối hợp dự báo, giải quyết không để xảy ra phát sinh tranh chấp lao động và những vụ việc khác.



HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NỘI DUNG "5 KHÔNG" TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA "DÂN VĂN KHÉO" NĂM 2022

KHÔNG VI PHẠM LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ

Hướng ứng năm an toàn giao thông 2022 chủ đề "Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức và ý thức văn hóa trong giao thông, chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho công nhân lao động



Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú, sâu rộng trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, đội nhóm đoàn viên, hội viên và vận động người thân trong gia đình nêu cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông và thường xuyên thực hiện những việc làm đẹp trong văn hóa giao thông bằng những việc làm thiết thực khi tham gia giao thông.



Tăng cường hiệu quả quản lý trật tự đô thị, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán lấn chiếm lòng lề, vỉa hè tại các KCX, KCN; lưu thông trên vỉa hè và khu vực dành riêng cho người đi bộ. Vận động các thành viên trong gia đình không vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.



HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NỘI DUNG "5 KHÔNG" TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA "DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2022

KHÔNG XẢ RÁC BÙA BÀI RA ĐƯỜNG PHỐ VÀ KÊNH RẠCH



Phấn đấu trên địa bàn KCC, KCN không còn điểm ô nhiễm môi trường do tồn đọng rác, không để tái phát sinh thêm điểm ô nhiễm.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 19-CT/TU của BTV Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động "Người dân TP.HCM không xả rác ra đường phố và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước"; tiếp tục thực hiện cắt giảm sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần trong các hội nghị, Tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên và công nhân lao động tham gia bảo vệ môi trường với các hình thức đa dạng, đổi mới về nội dung, ... thu hút sự tham gia của các tổ chức doanh nghiệp, công nhân, người lao động.

Tiếp tục thực hiện phần mềm quản lý trực tuyến để tiếp nhận, xử lý thông tin, ý kiến phản ánh của công nhân lao động về tình trạng gây ô nhiễm môi trường, hành vi vi phạm về môi trường và trật tự đô thị.

Duy trì tổ chức đối thoại về thực trạng vấn đề vệ sinh môi trường, lắng nghe góp ý, hiến kế của doanh nghiệp, người lao động; tuyên truyền vận động cam kết cùng giữ gìn vệ sinh môi trường hiệu quả; chú trọng sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động trong các doanh nghiệp, khu nhà trọ.



HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NỘI DUNG "5 KHÔNG" TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA "DÂN VẬN KHÉO" NĂM 2022

KHÔNG ĐỂ NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI YẾU THỂ TỰ HẬU, BỊ BỎ QUÊN



Lãnh đạo thực hiện các hoạt động tư vấn, chăm lo sức khỏe, đời sống các đối tượng bị tác động hoặc có nguy cơ bị tác động do dịch COVID-19; khẩn trương giải quyết các bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của công nhân lao động.

Công đoàn, Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" gắn với phong trào thi đua "Dân vận khéo"; xây dựng các câu lạc bộ đội nhóm, xây dựng lực lượng nòng cốt tại các KCX, KCN.



Tăng cường công tác phối hợp giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ, chăm lo cho công nhân lao động gặp khó khăn do tác động dịch COVID-19 và những biểu hiện, hành vi lợi dụng tình hình dịch COVID-19 trục lợi, ảnh hưởng đến đời sống công nhân lao động và an ninh trật tự.





HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN NỘI DUNG "5 KHÔNG" TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA "DÃ VÁN KHỎE" NĂM 2022

KHÔNG GÂY PHIÊN HÀ CHO NHÂN DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Quản triệt, triển khai cho cán bộ công chức thực hiện Cuộc vận động nói không với tiêu cực "Cuộc vận động Năm không: Không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn; Không quan liêu, vô cảm, vô trách nhiệm; Không tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm; Không xu nịnh, chạy chọt, gian dối; Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thực thi công vụ".

(Giãn với thực hiện Kế hoạch số 76-KL/TW ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 01-CT/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)



Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các kế hoạch, chấp hành kỷ luật, kỷ cương; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, ý thức trách nhiệm, không gây phiền hà những nhiều công nhân lao động, doanh nghiệp; với phương châm "Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân"; khắc phục bệnh thành tích, hành chính, quan liêu xa dân.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những hành vi cửa quyền, gây phiền hà cho công nhân lao động, doanh nghiệp. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện thư cảm ơn, xin lỗi, xem đây là một trong những nội dung đánh giá thi đua tập thể, cá nhân hàng năm.

